



## ประกาศ

### สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

#### เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการร่วมวิจัย การพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิด การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการร่วมวิจัยการพัฒนา อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ผ่านมาตรการของสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดประเภทและวิธีการรับสมัคร ดังนี้

#### ๑. ประเภทการรับสมัคร

รับสมัครผู้ประกอบการหรือธุรกิจเริ่มต้นด้านบริการดิจิทัลเพื่อสุขภาพและการแพทย์ เพื่อรับการ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการร่วมวิจัยการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (DEPA Research fund ; R1)

##### คุณสมบัติ :

เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สมาคม หอการค้า สภาอุตสาหกรรม รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ด้านบริการดิจิทัลเพื่อสุขภาพและการแพทย์ โดยจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและเงื่อนไขผู้ขอรับการส่งเสริมและ สนับสนุนตามมาตรการ ดังนี้

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : กิจการที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการผลิตหรือบริการมีมูลค่าทรัพย์สิน ถาวรไม่เกินสองร้อยล้านบาท มีการจ้างงานไม่เกินห้าสิบคน หรือกิจการค้าปลีกที่มีมูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่เกินหกสิบล้าน บาทมีการจ้างงานไม่เกินสามสิบคน

วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) : บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และเริ่มต้นดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี ในธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมดิจิทัล ได้แก่ กิจการ พัฒนา ซอฟต์แวร์ (Software) กิจการฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ (Hardware and Smart Device) กิจการให้บริการเทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital Services) กิจการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) และกิจการอุปกรณ์ชิ้นส่วนโทรคมนาคมและการ สื่อสาร (Communication Equipment and Services)

/วงเงินสนับสนุน...

<u>วงเงินสนับสนุน :</u>	สูงสุดจำนวนร้อยละ ๕๐ ของมูลค่างบประมาณค่าใช้จ่ายรวมของโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อรายของผู้ขอรับการอุดหนุน
<u>เป้าหมาย :</u>	จำนวน ๓ โครงการ (สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริการด้านสุขภาพ)
<u>ระยะเวลาการรับสมัคร :</u>	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
<u>ระยะเวลาการพิจารณา :</u>	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
<u>ประกาศผล :</u>	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

## ๒. วิธีการสมัคร

ผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่สำนักงานฯ กำหนด สามารถส่งเอกสารการสมัครเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนทางอีเมล [dqs@depa.or.th](mailto:dqs@depa.or.th) หรือทางไปรษณีย์ได้ที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

<u>กรุงเทพฯ</u>	ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตและความมั่นคง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๑๐๑ หรือ ๐ ๒๑๔๑ ๗๒๓๑
<u>เชียงใหม่</u>	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน เลขที่ ๑๕๘ ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๔ ๗๒๘๒
<u>ขอนแก่น</u>	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง เลขที่ ๑๑ ชั้น ๒ อาคารแก่นนคร-ออฟฟิศพาร์ค ถนนศรีธาตุประชาสันติ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓ ๒๗ ๑๗๐๐-๓
<u>ภูเก็ต</u>	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ชั้น ๑ อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๖๓๗ ๙๑๑๑

## ๓. ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ [www.depa.or.th](http://www.depa.or.th)

## ๔. การประกาศผล

ประกาศผลที่เว็บไซต์สำนักงานฯ [www.depa.or.th](http://www.depa.or.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายณัฐพล นิมมานพิชรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล